



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ปฏิบัติการ 'ความมั่นคงอาหาร' รับมือประชากรโลกเพิ่มอีกพันล้านคน	กรุงเทพธุรกิจ
2. ต่างชาติหลงใหลรสเมรัยไทย	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
3. 'นฤมล'เคาะให้เพิ่มโกโก้พืชเศรษฐกิจในกำกับอนุฯพืชสวน	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: เยี่ยมชม	เดลินิวส์
5. ชาวนาลุ่มครม.ช่วยไร่ละพัน 'ไตรภาคี'จ่อตัดถดถ่วงค่าแรง400 'พณ.'เร่งบูรณาการค้า...	มติชน
6. ปลัดฯเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างทันปลูกข้าว	แนวหน้า
7. ผู้ตรวจฯถกCIRDAPพัฒนาภาคเกษตร	แนวหน้า
8. สภาเกษตรบุรีรัมย์มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	แนวหน้า
9. สกูปพิเศษ: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ผลิต บริโภค ...	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'ส้มแก้ว'เมืองแม่กลองที่ผู้บริโภครอคอยเริ่มให้ผลผลิตแล้ว	เดลินิวส์
12. "ข้าวหงษ์ทอง"บุกพรีเมียมต่อเนื่อง ส่งข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูสู่ตลาด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*

# ปฏิบัติการ 'ความมั่นคงอาหาร' รับมือประชากรโลกเพิ่มอีกพันล้านคน



องค์การสหประชาชาติ  
คาดการณ์ไว้ว่า  
ในปี 2593  
ประชากรอาจมี  
จำนวนสูงขึ้นถึง  
**9.7 พันล้านคน**  
ในขณะที่ปัจจุบันประชากร  
มีจำนวนประมาณ  
**8.1 พันล้านคน**  
ทำให้องค์การอาหาร  
และการเกษตร  
แห่งสหประชาชาติ (FAO)

คาดว่าโลกจำเป็นต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้น  
อีกประมาณ 60%  
จึงจะเพียงพอต่อ  
ความต้องการอาหาร  
ที่จะเพิ่มมากขึ้น

■ ยุพิน พงษ์ทอง

**น.พ. นันท วรรณเชจร เลขาธิการ**  
**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**  
เปิดเผย ข้อมูลอัตราการพึ่งพาตนเองด้าน

อาหาร หรือ (SSR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงสัดส่วน  
ของปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศเทียบกับ  
ปริมาณผลผลิตที่ต้องใช้บริโภคภายในประเทศ  
ช่วงปี 2562-2566 ประเทศไทยมีความ  
สามารถในการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร  
ที่สำคัญในระดับสูงเนื่องจากเป็นประเทศผลิต  
และส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญยกเว้นสินค้า  
เกษตรบางชนิดที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความ  
ต้องการบริโภคภายในประเทศ ต้องพึ่งพาการ  
นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ กาแฟ ข้าวโพด  
เลี้ยงสัตว์ มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง  
หอมหัวใหญ่ และกระเทียม เป็นต้น

สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ  
ขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่  
ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อน  
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหาร



ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการลดการสูญเสียอาหารในห่วงโซ่การผลิต พ.ศ.2566-2570 และ (ร่าง) แนวปฏิบัติการผลิต พ.ศ.2566-2570 เพื่อความปลอดภัยอาหารสำหรับการบริโภคอาหาร

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง

ด้านอาหาร ด้านการจัดปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารและโภชนาการเป็นการจัดทำข้อมูลประมาณการปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในแต่ละเดือน ตลอดปีเพาะปลูก หรือปีการผลิต

ข้อมูลประกอบด้วยชนิดและปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรพืชปลูกสัตว์ประมงทั้งรายปีและรายเดือน จำนวนเกษตรกรเนื้อที่เพาะปลูก การคาดการณ์ผลผลิตในปีต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลปฏิทินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเช่น เฝ้าระวังโรคระบาดศัตรูพืชป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือแม้แต่แผนการตลาด

สำหรับข้อมูลในระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน ระดับจังหวัดปี 2566 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรจากหน่วยงานจังหวัดมีจำนวนทั้งสิ้น 608 ชนิดประกอบด้วยสินค้าพืช 443 ชนิด สินค้าปศุสัตว์สามชนิดและสินค้าประมง 142 ชนิด โดยมีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นรวมอยู่ด้วยจำนวน 4 ชนิด

“อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเร่งการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนความมั่นคงอาหารในระดับพื้นที่จังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนคนขาดแคลนอาหาร และลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดสามารถประเมินสถานการณ์ความมั่นคงอาหารในพื้นที่ และจัดทำแนวทางรองรับรวมถึงสามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง”

การยกเร่งแผนขับเคลื่อนความมั่นคงอาหารที่เกี่ยวข้องได้แก่ ร่างแผนการลดการสูญเสียอาหารในห่วงโซ่การผลิต พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570 รับผิดชอบโดยกรมวิชาการเกษตร มีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียอาหาร แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร

## แนวโน้มประชากรโลก



องค์การสหประชาชาติ

คาดการณ์ปี 2593

## ประชากร

**9.7** พันล้านคน

## ประชากร

**ปัจจุบัน = 8.1** พันล้านคน

FAO :

คาดว่าโลกต้องผลิตอาหาร

เพิ่มขึ้นอีก **60%**

ที่มา : สกท., กรุงเทพธุรกิจรวมจบ

สำหรับการบริโภคอาหารรับผิดชอบโดยกรมควบคุมมลพิษ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจทั้งต่อผู้บริจาคมและผู้รับบริจาคมว่าอาหารที่แจกจ่ายยังคงมีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค แม้ประเทศไทยจะมีความศักยภาพด้านการผลิต แต่ความมั่นคงมีหลายมิติ ซึ่งประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นทั้งโอกาส และความท้าทายของไทยที่ต้องตอบโจทย์ความมั่นคงอาหารได้เกือบทุกมิติ



**เมรัยไทยแลนด์ : Yann Triffe** ผู้ก่อตั้งแบรนด์ โกชาปาน และ **Jean-Marie Favre** ผู้ก่อตั้งแบรนด์ The Spirit of ChaiyaPhum กาญจนนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมวงเสวนา “ฝรั่งหลงเสน่ห์สุราไทย” ในงาน “เมรัยไทยแลนด์” มหกรรมสุราชุมชนและคราฟต์เบียร์ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์.

## ต่างชาติหลงใหลรสเมรัยไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงาน “เมรัยไทยแลนด์” มหกรรมสุราชุมชนและคราฟต์เบียร์ระดับประเทศ ได้จัดวงเสวนา “ฝรั่งหลงเสน่ห์สุราไทย” ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (Emisphere) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสุราไทย ตั้งแต่เอกลักษณ์, วัตถุดิบท้องถิ่นไทย และศักยภาพของแบรนด์สุราไทยก้าวสู่ตลาดโลกผ่านมุมมองต่างชาติผู้หลงใหลรสเมรัยไทยถึงขั้นสร้างแบรนด์สุราไทยขึ้นมา ได้แก่ นาย Yann Triffe ผู้ก่อตั้งแบรนด์ โกชาปานและ นาย Jean-Marie Favre ผู้ก่อตั้งแบรนด์ The Spirit of ChaiyaPhum โดยเจ้าของแบรนด์ชาวฝรั่งเศสทั้งสองคนเห็นตรงกันว่าประเทศไทยมีสารพัดวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆได้ มากไปกว่านั้น แต่ละรายมีเทคนิคและกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันทำให้สุราชุมชนแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โดยนาย Jean กล่าวขำว่า “ผมหวังว่าในอนาคตสุราชุมชนของไทยจะมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้หากผู้ผลิตและภาครัฐร่วมมือกัน”

ขณะที่นาย Yann กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่ดี มีเครื่องดื่มสุราหลากหลายรสชาติที่น่าสนใจ ผมมีความสุขมากที่เห็นผู้คนมากมายสนใจในสุราไทยจนมีการเกิดแบรนด์จากผู้ผลิตหน้าใหม่และคนรุ่นใหม่อยู่ตลอด”

ด้าน **น.ส.กาญจนนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาลกำลังผลักดันภาคการเกษตรไทยให้ผลิตวัตถุดิบที่มีหลากหลายและมีคุณภาพ เพราะวัตถุดิบเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของการผลิตสุราชุมชน “อุตสาหกรรมสุราไทยกำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีเห็นได้จากการที่ผู้ประกอบการและภาคเอกชนช่วยกันโปรโมตให้สุราไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในขณะที่

เดียวกัน ภาครัฐเองก็พยายามยกระดับสุราชุมชนไทยในหลายมิติ โดยเฉพาะการทำให้ภาษีและข้อจำกัดต่างๆยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อผลักดันให้แบรนด์สุราไทยส่งออกไปตลาดโลกได้มากขึ้น ที่สำคัญนอกจากการยกระดับสุราชุมชนจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในไทย ยังอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชุมชนโดยรวมด้วย”.



# ‘นฤมิต’เคาะให้เพิ่มโกโก้ พืชเศรษฐกิจในกำกับอนุพืชสวน

ศ.ดร.นฤมิต ภัฏญโณสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพืชสวนเพิ่มเติม โดยเพิ่มรายการพืชจากเดิมที่คณะกรรมการพืชสวนกำกับดูแล 5 รายการ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ กานแฟสำเร็จรูป ชาพริกไทย และลำไย เพิ่มอีก 1 รายการ คือ โกโก้ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และยังไม่มียุทธศาสตร์การที่รับผิดชอบดูแลกำกับโดยตรง จึงเห็นชอบให้เพิ่มรายชื่อพืชโกโก้เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และส่งเสริมการพัฒนาให้พืชโกโก้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเห็นชอบ

ให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพืชสวน โดยเพิ่มผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และปรับปรุงอำนาจหน้าที่ให้มีความชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานในการพัฒนาและแก้ปัญหาพืชสวนและผลิตภัณฑ์พืชสวนเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ก่อนเสนอ รมว.เกษตรฯ พิจารณาลงนามต่อไป

ศ.ดร.นฤมิตกล่าวต่อว่า ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการพืชสวน เรื่องการยกเลิกหลักเกณฑ์การรับซื้อเมล็ดกาแฟในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตกาแฟในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ การคงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์ข้อกำหนด 1 : 1 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อผลผลิตกาแฟภายในประเทศในปริมาณที่เท่ากับกาแฟที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อการขออนุญาตส่งออกตามระเบียบที่กำหนดในปี 2566 อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอาจก่อให้เกิดข้อจำกัด



เห็นชอบ : ศ.ดร.นฤมิต ภัฏญโณสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีมติเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพืชสวนเพิ่มเติม ให้เพิ่มโกโก้ เป็นพืชเศรษฐกิจในกำกับดูแลของคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 3 ธันวาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15921

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 55.05 Ad Value: 68,812.50

PRValue (x3): 206,437.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'นฤมล' เคาะให้เพิ่มโกโก้พืชเศรษฐกิจในกำกับอนุพืชสวน

ในการส่งออกและการแข่งขันในตลาดโลก โดยที่  
ประชุมเห็นชอบในหลักการ

“ได้มอบให้คณะอนุกรรมการพืชสวน  
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาด้วยความ  
รอบคอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกรเป็น  
สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการขยาย  
ปริมาณการเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบใน  
โควตาเพิ่มเติมปริมาณ 200 ตัน ภายใต้ WTO  
ปี 2567 ที่มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ  
พืชสวน รับไปดำเนินการตามข้อสั่งการของนาย  
รัฐมนตรี ที่ให้พิจารณาแผนการนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ  
ในระยะยาว (3 ปี) ให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ในประเทศ รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
กับเกษตรกรไทย” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการ  
ดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย  
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่  
1/2567 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ด้วย



☑ เยี่ยมชม.....นายอิทธิ คิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ อ.ส.ค. และเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมและเนื้อสัตว์



## ชาวนาลุ่มนครม.ช่วยไร่ละพัน ไตรภาคีจ่อนัดถกค่าแรง400

### 'พณ.'เร่งบูมการค้าชายแดน

ปลัด ก.แรงงานเผยไตรภาคีนัด 11-12 ธ.ค.นี้ ถกเคาะค่าแรง 400 'พิชัย'สั่งลุยอัปเดตท่าเรือ เชียงแสน หลังจีนไฟเขียวด่านกวนเหล็ยรองรับผลไม้ พณ.เร่งบูมการค้าชายแดน จัดมหกรรมเขต ศก.พิเศษ 4 ภาค (อ่านต่อหน้า 7)

### ต่อจากหน้า 1

### ค่าแรง

#### 'พิชัย'ลุยอัปเดตท่าเรือเชียงแสน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม นายพิชัย วัชรพงษ์พันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน และผ่านแดนจังหวัดเชียงราย ณ ด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย ว่า ปี 2567 เป็นปีทองของการค้าชายแดน จากรายงานกรมการค้าต่างประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2567 การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย มีมูลค่าการค้ารวม 1,514,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นการส่งออก 872,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.64% การนำเข้า 642,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.92% ไทยได้ดุลการค้าถึง 229,248 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายมูลค่าการค้าให้โตขึ้นเป็น 2 ล้านล้านบาทต่อปีภายในปี 2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนชายแดน และผ่านแดน ปี 2567-2570 ปัจจุบันมีจุดผ่านแดนฝั่งไทยเปิดแล้ว 86 แห่ง จากทั้งหมด 94 แห่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเปิด 73 แห่ง

"เน้นย้ำการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานและภาคธุรกิจในพื้นที่ เปิดประตูการค้าของไทยทั้งตลาดเดิมและเพื่อนบ้าน รวมถึงส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พิจารณายกระดับท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน รองรับการค้ากับจีน ตามข้อเสนอสภาพัฒนาการค้าจังหวัดเชียงราย" นายพิชัยกล่าว

#### จีนให้ด่านกวนเหล็ยรองรับผลไม้

นายพิชัยกล่าวว่า ที่ประชุมให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยประสานภาคเอกชนศึกษาความคุ้มค่าการลงทุน ให้กรมการค้าต่างประเทศติดตามความคืบหน้า เพราะเป็นเส้นทางสามารถเชื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 10 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าการค้ารวม 5,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.53% เป็นส่งออก 5,650 ล้านบาท นำเข้า 312 ล้านบาท จะเป็นเส้นทางขนส่งผลไม้ที่สำคัญ หลังจีนเห็นชอบให้ด่านกวนเหล็ยเป็นด่านรองรับผลไม้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

นายพิชัยกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและผ่านแดนไทยกับเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 กระทรวงพาณิชย์จะจัดมหกรรมการค้าในพื้นที่จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดนหรือระบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค รวม 6 ครั้ง และจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเปิดด่านตรงข้ามกับที่ฝั่งไทยเปิดแล้วหรือมีความพร้อมที่จะเปิดด่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศ

#### 'พิชัย'ขง'กิตติรัตน์'ปร.บอรัตรปท.

นายพิชัย ชุนหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้รับการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จากคณะกรรมการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ตนขอตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลถูกเสนอชื่อมาก่อนว่า ขัดต่อคุณสมบัติที่กำหนดหรือไม่

"เรื่องประธานบอร์ด ธปท.ยังอยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติหลังจากบอร์ดสรรหาส่งรายชื่อมา การพิจารณาจะคำนึงถึงคุณสมบัติต้องเป็นไปตามเงื่อนไขประกาศ ไม่ได้คำนึงถึงความเห็นของสังคมออกมาในทางไม่เห็นด้วยช่วงนี้" นายพิชัยกล่าว

สำหรับข้อคัดค้านระบุว่า นายกิตติรัตน์ อนุระนอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถูกเสนอรายชื่อเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว เคยนั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้วย ตำแหน่งดังกล่าวมีการมองว่าเป็นตำแหน่งทางการเมือง นายพิชัยกล่าวว่า นายกิตติรัตน์นั่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยตำแหน่ง ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไม่ถือเป็นตำแหน่งทางการเมือง ดังนั้น จึงไม่ขัดกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้

#### 3ธ.ค.ลุ่มขงไร่ละพันเข้ากรม.

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำฤดูกาลผลิต 67/68 ไร่ละ 1,000 บาท ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 ธันวาคม 2567 นี้ และจะเริ่มจ่ายเงินได้ทันทีสิ้นปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร โดยจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

"เงินโครงการไร่ละ 1,000 บาท เป็นคนละโครงการกับแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ทำให้กลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงิน 10,000 บาทไปแล้ว หรือผู้สูงวัยอายุเกิน 60 ปีที่กำลังจะได้รับ 10,000 บาท หากเป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องจะมีสิทธิรับเงินไร่ละพันสูงสุด 10,000 บาทด้วย" นายจุลพันธ์กล่าว

#### ธ.ก.ส.ยันสภาพคล่องพอ

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารพร้อมดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการไร่ละพัน หรือโครงการสนับสนุนสินเชื่อต่างๆ ธ.ก.ส.มีสภาพคล่องเพียงพอและโครงการหากผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอน ก็พร้อมดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ทันที

รายงานข่าวกล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขโครงการไร่ละ 1,000 บาท ชาวนาจะได้รับเงินสนับสนุน



เพิ่มผลผลิตไม่เกินครัวเรือน 10 ไร่ รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ลดลงจากปีก่อนให้ 20 ไร่ รับสูงสุด ครัวเรือนละ 20,000 บาท มีชาวนากลุ่มเป้าหมาย ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณรวม 3.8 หมื่นล้านบาท เป็นการใช้จ่ายผ่าน พ.ร.บ.วินัยการเงินคลัง มาตรา 28 ให้ อ.ก.ส.จ่ายเงินให้ก่อน และรัฐบาล ตั้งงบประมาณทยอยคืนภายหลัง

“โครงการถูกเลื่อนพิจารณาจากการประชุม ครม.สัญจรเชียงใหม่ เพราะติดขั้นตอนการขอ ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องรอ ขั้นตอนนี้ก่อน และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้อง เห็นชอบประกอบความเห็นก่อนที่นำเสนอ ครม. คาดว่าเสนอวันที่ 3 ธันวาคมนี้ หาก ครม.อนุมัติ กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อให้ อ.ก.ส.เพื่อ โอนเงินให้และแบ่งการโอนเป็นรอบต่อไป ส่วน เงินขอเกษตรกรจะได้รับเงินต้องเป็นเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร” รายงานข่าวกล่าว

## ลุ้น11-12ธ.ค.นี้ถกค่าแรง400

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวง แรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดที่ 22 หรือคณะกรรมการ ไตรภาคี เปิดเผยถึงการประชุมบอร์ดไตรภาคี เพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้าง 400 บาททั่วประเทศ ในบางสาขาอาชีพและบางประเภท กิจการว่า หลังจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เสนอชื่อ ตัวแทนกรรมการฝ่ายรัฐ 2 คน คือ นายอัศวิน สอนยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้แทน จากกระทรวงการคลัง และ ร.อ.สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ต่อที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เรียกร้อยแล้วและผ่านไปด้วยดี

“ต้องรอการประกาศจาก ครม. จะส่งหนังสือ เชิญไปยังกรรมการแต่ละฝ่าย นัดประชุมบอร์ด ไตรภาคีเพื่อพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทอีก ครั้ง ประมาณวันที่ 11-12 ธันวาคมนี้ ข้อมูล ต่างๆ ถือเป็นดุลพินิจของบอร์ดไตรภาคี เชื่อว่า กรรมการทุกฝ่าย ไม่ว่าจะฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายรัฐ มีแนวคิดดูแลประเทศชาติและ สังคมไทย เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญ ของกันและกัน” นายบุญสงค์กล่าว และว่า ขอ ยืนยันว่าบอร์ดไตรภาคีพิจารณาอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส ขอให้สบายใจได้ เล็งเห็นประโยชน์ ของประเทศชาติเป็นหลัก ส่วนตัวไม่กังวล

ผู้สื่อข่าวถามถึงตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละ พื้นที่จะเสนอเข้าประชุมบอร์ดไตรภาคี จะเป็น ข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วจากครั้งก่อนหรือไม่ นาย บุญสงค์กล่าวว่า ไม่ทราบ ขอดูรายละเอียด ทั้งหมดอีกครั้งก่อน

## กสทช.จัดติวเข้มดิจิทัลพิวเจอร์

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสี่ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) จัดงานสัมมนาวิชาการ กสทช.ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด Sprinting into the Digital Future มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทิศทางการพัฒนาและการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ โทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสารให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมส่งเสริมให้ทุกคนใน สังคมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบ ชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้กล่าวเปิดงานว่า Sprinting into the Digital Future เป็นเรื่อง ทำหายดังนั้นต้องใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อนำ มาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด กสทช.จึงคิดแก้ปัญหา ประดิษฐ์ (เอไอ) เข้ามายุคดิจิทัลกับ กสทช. เพื่อ นำความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีเข้ามายุคดิจิทัลใช้

## ซูโมเดล10นิ้วสังคมเท่าเทียม

จากนั้นนายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช. กล่าวในหัวข้อ ตัวแบบ 10 นิ้ว เพื่อการ ออกแบบสำหรับทุกคน สู่สังคมที่ครอบคลุมทุก คนว่า ในยุคสังคมหลากหลายและกำลังก้าวเข้า สู่สังคมผู้สูงอายุ การออกแบบสำหรับทุกคน ได้ กลายเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนาสังคมเท่า เทียมและเข้าถึงได้ โดยโมเดล 10 นิ้ว นำเสนอ กรอบแนวคิดครอบคลุมผ่านการใช้นิ้วมือทั้งสิบ เป็นสัญลักษณ์แทนองค์ประกอบสำคัญในการ ออกแบบ โมเดลแบ่งการออกแบบเป็นสองส่วน หลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ ส่วนเทคโนโลยีและมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบตามแนวคิดนี้ส่งผลกระทบเชิง บวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุและผู้พิการ อีกทั้งยังสร้างโอกาส ทางธุรกิจใหม่ผ่านการขยายฐานผู้ใช้งานหลาก หลาย สำหรับผู้สูงวัยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 13-14 ล้านคน ล่าสุดเพิ่มเป็น 20% ของประชากร ส่วนวัยแรงงานอยู่ที่ 60% และวัยเด็กอยู่ที่ 20% จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการ ใช้สอยปรับตัวลดลง ต้องมาดูแลจะทำอย่างไร

ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับ ได้มากขึ้น ขณะนี้ตัวเลขคนพิการจดทะเบียนอยู่ที่ 2.2 ล้านคน ขณะที่สำนักงานสถิติสำรวจคน พิการทุก 5 ปี ปี 2560 อยู่ที่ 3.6-3.7 ล้านคน และปี 2565 อยู่ที่ 4.1-4.2 ล้านคน

“การนำโมเดล 10 นิ้วมาประยุกต์ใช้จะเป็น ก้าวสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยสู่การเป็น สังคม ครอบคลุมและเข้าถึงได้สำหรับประชาชน ทุกกลุ่ม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์” นายต่อพงศ์กล่าว

## 4แพลตฟอร์มสื่อกลางผู้พิการ

ขณะที่ น.ส.อนันต์ลดา ไชยมงคล นักวิจัย ประจำทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่ง อำนวยความสะดวก กลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์ม ดิจิทัลสุขภาพการแพทย์ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวใน หัวข้อ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับคนทุกกลุ่มว่า ในยุค เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิต ประจำวัน ได้พัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมสำคัญ เพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลและสร้างความเท่า เทียม โดยพัฒนาระบบบริการดิจิทัลครอบคลุม ความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการ และผู้สูงอายุ ประกอบด้วยระบบสำคัญ 4 ด้าน ระบบแรก คือ บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ช่วยให้ ผู้พิการทางการได้ยินและการพูดสามารถสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งตู้ TTRS จำนวน 180 ตู้ ในที่สาธารณะทั่วประเทศ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ระบบที่สองคือ บริการคำบรรยายแทนเสียง แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินและ ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลในการประชุมและ รายการโทรทัศน์ได้อย่างทั่วถึง ระบบที่สามคือ แพลตฟอร์มสื่ออ่านง่าย ช่วยให้ผู้มีความบกพร่อง ทางการรับรู้และผู้สูงอายุสามารถเข้าใจข้อมูล ข่าวสารได้ง่ายขึ้น และระบบสุดท้ายคือ ระบบ เฝ้าระวังและตรวจสอบการเข้าถึงบริการดิจิทัล ช่วยให้การพัฒนาบริการดิจิทัลต่างๆ เป็นไปตาม มาตรฐานการเข้าถึงสำหรับคนพิการ

## ผู้เชี่ยวชาญชี้ช่องเมืองอัจฉริยะ

ส่วนนายณ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญ อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวในหัวข้อ การสร้างเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตสำหรับทุก คน ว่า สำหรับเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 3 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17068

หน้า: 1 (ล่างขวา), 7

Col.Inch: 180.29

Ad Value: 216,348

PRValue (x3): 649,044

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชาวนาหลุนกรม.ช่วยโรละพัน ไตรภาคีจ่อนัดถกค่าแรง400 'พณ.'เร่งบูรณาการค่าชายแดน

เกิดได้จากเงินลงทุนและหลายคนมักจะนึกถึงเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น เอโอ 5จี หรือ Internet of Things (IoT) หลายคนเข้าใจผิดว่า เงินและเทคโนโลยีล้ำสมัย จะช่วยให้เกิดเมืองอัจฉริยะได้จริง สิ่งที่ถูกมองข้ามคือ เทคโนโลยีเหล่านี้ตอบโจทย์ใคร ที่ผ่านมามีหลายโครงการหลายประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้า แต่ยังมีผลเพราะประชาชนไม่สนใจ มีใครใช้งาน หรือสร้างภาระ ทำให้ประชาชนรู้สึกถูกละเลยละวางข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผ่านมาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขาดการออกแบบใช้ความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดการตัดสินใจจากบนลงล่างปราศจากข้อมูลที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมของประชาชน

“ตัวอย่างเมืองสมาร์ทของอินเดีย รัฐบาลอินเดียเอาสัญญา 5 จี และ IoT มาลงหลายเมือง แต่คนอยู่ในเมืองไม่มีโอกาสใช้งาน เพราะไม่มีเครื่องมือ ดังนั้น ต่อให้รัฐลงทุนเครื่องมือไปหลาย 100 ล้าน 1,000 ล้าน แต่คนในเมืองไม่มีศักยภาพใช้ สุดท้ายกลายเป็นสิ่งลงทุนไม่เกิดประโยชน์ หรือสิงคโปร์ไอเดียจุดจุดจักรยานในเมืองให้คนใช้เดินทางในระยะ 1 กิโลเมตรใกล้บ้านแทนรถยนต์ส่วนตัว แต่ลืมเรื่องอากาศร้อนและคนสิงคโปร์ใส่สูททำงานบริษัท ออฟฟิศไม่เหมาะปั่นจักรยาน สุดท้ายชาวบ้านไม่สนใจโครงการ” นายณกกล่าว

## ยกนครศรีเป็นเมืองต้นแบบ

นายณกกล่าวว่า มีตัวอย่างที่ดีของเมืองอัจฉริยะคือเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลสมาร์ทซิตี เอ็กซ์โป 2023 จัดขึ้น ณ เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลี นำเทคโนโลยี @nakhonciti เข้ามาบริหารจัดการเมือง การบริการ รับแจ้งปัญหาต่างๆ อาทิ ขยะ ทางน้ำ รดตติ เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 2 ปี สามารถแก้ไขได้ 27,800 เรื่อง โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยแก้ไขได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อ 1 กรณี และยังมีผู้ติดตามเข้าสู่ระบบ 85,000 คน หรือคิดเป็น 85% จากทั้งหมดประมาณ 1 แสนคน แต่กว่าจะเป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการพัฒนาระบบมาแล้ว 5 เวอร์ชัน จนเป็นปัจจุบันคือ @nakhonciti

“จากตัวอย่างทำให้เห็นว่าเมืองอัจฉริยะจะเกิดขึ้นได้ มาจาก 3 ส่วนคือ การร่วมมือกับประชาชนคนใช้งานจริง การทำงานร่วมกันของรัฐและเอกชน และการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การสร้างเมืองอัจฉริยะไม่ควรเริ่มจากการทุ่มงบประมาณไปกับโครงการใหญ่ ควรเริ่มจากพื้นที่

ทดลองเล็กๆ เพื่อทดสอบและปรับปรุงตามความต้องการของคนในชุมชน” นายณกกล่าว

## สวนสนุกจ๊อบ.हनุสสภาพคล่อง

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ ผู้ประกอบการสกายอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม) และนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจสวนน้ำสวนสนุกยังมีดีมานด์ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจภาระหนี้ รายได้ที่ลดลง ทำให้กำลังซื้อไม่คึกคักและซิมต่อเนื่องไปถึงกลางปี 2568 เนื่องจากคนยังไม่มั่นใจเศรษฐกิจ จึงยังประหยัดค่าใช้จ่าย ขณะที่ผู้ประกอบการเองในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องบ้าง จำต้องควักเนื้อเพื่อประคับประคองธุรกิจ จึงอยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนสภาพคล่อง ให้ธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดกลางสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ เพื่อนำมาพัฒนาลงทุนธุรกิจเพิ่มได้ นอกเหนือจากที่รัฐบาลจะมีมาตรการแก้หนี้ให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเอสเอ็มอีรายย่อยแล้ว

“รัฐบาลสามารถพิจารณาสนับสนุนเป็นรายธุรกิจหรือบริษัทที่ทำมานาน มีการจ้างงานจำนวนมาก มีทรัพย์สินและมีศักยภาพจะกลับมาเดินหน้าธุรกิจต่อไป เพราะเมื่อธุรกิจสามารถเดินหน้าได้ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน เนื่องจากด้วยหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ภาครัฐคงไม่แข็งแรงมากพอช่วยได้ทุกคนและทุกธุรกิจ” นายวุฒิชัยกล่าว

## ช่วยปลดล็อกกม.เครื่องเล่น

นายวุฒิชัยกล่าวว่า สำหรับสวนสยามได้ปรับตัวโดยลดค่าใช้จ่ายและจัดโปรโมชั่นให้สอดรับกำลังซื้อของคนในปัจจุบัน ลดค่าเข้าจาก 1,000 บาท เหลือ 240 บาทสำหรับผู้ใหญ่ สามารถเล่นได้ทุกอย่าง เปิดให้ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เริ่มใช้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีและคึกคักขึ้น มีผู้เข้ามาใช้บริการวันเสาร์และอาทิตย์ 4,000-5,000 คนต่อวัน ทำให้ยังพอมีรายได้มาจ่ายหนี้เงินไม่ได้บ้างสำหรับจ่ายเงินเดือนพนักงานและดูแลเครื่องเล่นให้พร้อมบริการ แต่ก็ยังตั้งตัวอยู่

นายวุฒิชัยกล่าวว่า สำหรับธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made Attractions) เป็น 1 ใน 10 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนั้น

ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากภาครัฐ ตนในฐานะนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทยและประธานสมาคมสวนสนุกโลก เตรียมเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่วงเดือนมกราคม 2568 เอกชนต้องการให้รัฐสนับสนุนคือ ความชัดเจนด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้เกิดการจูงใจมากขึ้น ทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างชาติ เช่น ปลอดล็อกกฎหมายเครื่องเล่นสวนสนุก การขอใบอนุญาต รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ปัจจุบันยังมีข้อจำกัด อาจยังไม่มีความจูงใจมากพอ ขอให้ปรับแก้ไขยืดหยุ่นขึ้น เช่น ภาษีต่างๆ เนื่องจากธุรกิจสวนน้ำสวนสนุกต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานในการคืนทุน

## เพชรบูรณ์สุดคึกคักคอนเสิร์ตอื้อ

น.ส.ชนิชา ทวีทรัพย์อนาธาตา ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เศรษฐกิจจ.เพชรบูรณ์ ช่วงนี้ซบเซามาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาจำนวนมาก มีอีเวนต์งานแสดงคอนเสิร์ตช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ล่าสุดวันหยุดปลายสัปดาห์นี้วันที่ 7 ธันวาคม จะมีคอนเสิร์ตใหญ่โอเวอร์ไซด์เปิดแสดง ผู้จัดระบุว่า บัตรชม 15,000 ใบขายหมดเกลี้ยงแล้ว จึงคาดว่าเฉพาะอีเวนต์นี้เพียงงานเดียวจะมีเม็ดเงินไหลสะพัดในพื้นที่ราว 45 ล้านบาท ล่าสุดทราบว่าโรงแรมรีสอร์ทที่พักเขาต้องถูกจองเต็มหมดแล้ว ส่วนข้อห่วงใยคือการจราจรอาจหนาแน่นมีรถติดยาว จนนักท่องเที่ยวอาจหงุดหงิด จึงฝากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยว ด้านนักท่องเที่ยวหากมีวินัยการจราจร ขับขี่อย่างมีน้ำใจ จะลดปัญหาข้อกังวลเหล่านี้ได้มาก ส่วนภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ ควรจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาสมเหตุสมผลอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งขอให้ชาวเพชรบูรณ์ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวอีก

## โรงแรมหาดใหญ่ขงกระตุ้นเที่ยว

นายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา กล่าวว่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้ยกเลิกการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ว่า ผลกระทบระยะสั้นช่วงน้ำท่วมระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้นักท่องเที่ยวลดลงไปกว่าร้อยละ 50% ภาพ



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 3 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17068

หน้า: 1 (ล่างขวา), 7

Col.Inch: 180.29 Ad Value: 216,348

PRValue (x3): 649,044

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชาวหน้าล้นกรม.ช่วยไร้ละพัน ไตรภาคีจ่อนัดถกค่าแรง400 'พณ.'เร่งบูรณาการค่าชายแดน

รวมของโรงแรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ โรงแรมน้ำท่วมถึงตัวอาคาร ยอดจอง-ยอดเข้าพักหายไปเกือบ 100% โรงแรมสามารถดูแลนักท่องเที่ยวช่วงวิกฤตได้ดี ตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูทำความสะอาด และบางส่วนกลับมาเปิดให้บริการปกติแล้ว ส่วนที่สอง โรงแรมน้ำไม่ท่วม ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการเดินทางเข้ามาพักที่โรงแรมเฉลี่ย 30-50% มีทั้งการเลื่อนการจัดงานเลี้ยง งานสัมมนาออกไปก่อน และการลดจำนวนคนลง แต่ยังคงจัดงานเช่นเดิม โรงแรมเตรียมมาตรการขอการสนับสนุนจากรัฐบาลและท้องถิ่นด้านภาษีและการกระตุ้นการท่องเที่ยว 3 ส่วนด้วยกันคือ 1.กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ช่วงสิ้นปีนี้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสงขลา นำใบเสร็จไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า คนเที่ยวเหมือนได้ส่วนลด 50% ส่วนรัฐไม่ต้องออกเงินสักบาท 2.ขอให้ลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วม 3.ขอให้อบจ.สงขลา ลดจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

## ไอซีซีชั่งกิโลเกิดคึกคักฟื้นรายได้นิวไฮ

นายกสิณี สุวรรณดิษฐ์กุล นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ เปิดเผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไอซีซี) โดยเฉพาะ

เดือนธันวาคมฟื้นตัวได้ดี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาก ภาพรวมน่าจะดีทั้งหมด สะท้อนจากอัตราการเข้าพักที่เฉลี่ยอยู่ประมาณ 80% ส่วนช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเคาต์ดาวน์ 2568 ตัวเลขน่าจะเพิ่มเป็น 90% จนถึงกุมภาพันธ์ 2568 ขณะนี้เห็นยอดจองล่วงหน้าถึงมีนาคม 2568 แล้ว เพียงแต่อาจจะล่อตัวลงบ้างเนื่องจากเป็นเดือนรอยต่อระหว่างไอซีซีกับช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว (โลว์ซีซี) ทั้งปี 2567 คาดว่ารายได้การท่องเที่ยวจะเติบโตทำจุดสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ได้ภายใต้จำนวนนักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมเยือนทั้งคนไทยและต่างชาติ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 13.5 ล้านคน เทียบกับปี 2566 ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนประมาณ 11 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 388,000 ล้านบาท

“จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสนามบินภูเก็ตมีจำนวนมากกว่า 50,000 คนต่อวันแล้ว เทียบกับช่วงเวลาที่ปกติช่วงโลว์ซีซีที่มีประมาณ 30,000 คนต่อวันปลายๆ เนื่องจากเที่ยวบินมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 300 เที่ยวบินต่อวัน จากประมาณ 270 เที่ยวบินต่อวันในช่วงก่อนไอซีซี ทำให้ช่วงปีใหม่นี้เป็นไปได้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกสนามบินภูเก็ตเกินกว่า 70,000 คนต่อวันได้ สนับสนุนจำนวนและรายได้ให้เติบโตนิวไฮต่อไป” นายสิณีตกล่า

## ปลัดฯเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ เจ้าพระยาตอนล่างทันปลูกข้าว

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยมีนายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วม ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา

นายประยูรกล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมหารือแนวทางกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อเร่งรัดการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำของจ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแนวทางฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมขัง สำหรับทุ่งรับน้ำช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และเร่งระบายน้ำออกตามระบบ เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรกรทำการปลูกข้าวให้ทันในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2567



## ผู้ตรวจฯถกCIRDAPพัฒนาภาคเกษตร

นายถาวร ทันใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรฯ ให้การต้อนรับ Dr. P Chandra Shekara ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific หรือ CIRDAP) ซึ่งเข้าเยี่ยมชมการระเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรม Tri-Country Training Design Workshop on Agri-based Cooperative Management เมื่อวันที่ 10-15

พฤศจิกายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับการบริหารจัดการสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานของ CIRDAP และประเทศสมาชิก CIRDAP ทั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ CIRDAP แจ้งผลการพิจารณาของ UNGA ประกาศให้วันที่ 8 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันก่อตั้ง CIRDAP เป็นวันพัฒนาชนบทโลก (World Rural Development Day) และความสำคัญของการพัฒนาชนบทในระดับโลก

นอกจากนี้ CIRDAP ได้ขอรับการสนับสนุนการจัดศึกษาดูงานด้านการแปรรูปอาหารในประเทศไทย ให้แก่

ประเทศสมาชิก CIRDAP ในไตรมาสแรกของปี เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในภาคการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่มักจะย้ายถิ่นฐานมาทำงานอยู่ในเมืองหลวง เพื่อแสวงหารายได้ที่ดีกว่าในชนบท และขอให้ประเทศไทยจัดฝึกอบรมสาขาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้แก่ประเทศสมาชิก CIRDAP และการจัดตั้งธุรกิจ Start Up โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ นายถาวร ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้อำนวยการใหญ่ CIRDAP ในการศึกษาวิธีการบริหารจัดการแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้โครงการหลวง ซึ่งประเทศสมาชิกจะได้เห็นถึงการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

## สภาเกษตรกรบุรีรัมย์มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ แหวนเพชร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบข้าวสาร จำนวน 1 ตัน ที่ห้องนเรนทราทิตย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยสภาเกษตรกรทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ น้อมเกล้าฯ ถวายข้าวสาร 73 ตัน โดยมี นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งมอบและรับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและ

สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดรวมใจภักดิ์ ถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าฯ ถวายข้าวสาร 73 ตัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมอบข้าวสารเป็นผลผลิตที่เกิดจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั่วหล้า ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม



**รับมอบข้าวสาร :** นายจำเริญ แหวนเพชร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบข้าวสาร จำนวน 1 ตัน จากนายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบ ที่ ห้องนเรนทราทิตย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม



## ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ผลิต บริโภค เหลือแบ่งปันและขาย ชีวิตมั่นคงมีความสุข



ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช มีนายช่วงสิงโทพล เป็นหัวหน้าศูนย์ หนึ่งในศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จากจำนวน 221 แห่งทั่วประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินและกระบวนการตามหลัก Plan Do Check Act : PDCA จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในโครงการขยายเสริมเพิ่มเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้แก่เกษตรกรหลากหลายสาขา ได้แก่ ด้านเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ประมง ปศุสัตว์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สำหรับนายช่วง สิงโทพล ปัจจุบันมีอาชีพเป็นเกษตรกร เดิม



เป็นข้าราชการบำนาญอยู่กับภรรยา พื้นที่ทำกินสภาพเดิม ดินเสื่อมโทรม ต้องปรับปรุงก่อนปลูกพืช จึงสมัครเป็นหมอดินอาสาในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำความรู้มาพลิกฟื้นสร้างควมอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ด้านการเพาะปลูกได้ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเอง และปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน ริมขอบสระน้ำในพื้นที่ทำนาปลูกข้าวพันธุ์เสียบนก ซึ่งเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงในระบบนาดำ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าวอายุ 6 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว และเป็นข้าวที่นิยมบริโภคในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต พังงา ภูเก็ต และ สงขลา) มีผลผลิตเฉลี่ย 476 กก.ต่อไร่ ราคาโรงสีท้องถิ่นรับซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 9,500 -10,000 บาท ต่อตัน โดยกลุ่มโรงสีในพื้นที่รับซื้อไม่จำกัดจำนวน และให้ราคาสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ ด้วยเป็นข้าวที่มีคุณภาพ เมื่อหุงเป็นข้าวสุกจะ

อ่อนนุ่ม เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและตลาดภาคใต้

นายช่วงเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สร้างภูมิปัญญาต่างๆ ไว้มากมาย จนพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในปัจจุบัน โดยในพื้นที่มีกิจกรรมให้ศึกษาดูงานมากมาย อาทิ การปลูกข้าวและสีข้าวเองเพื่อบริโภคในครอบครัว มีการทำปุ๋ยชีวภาพจากหัวเชื้อที่หมักมาจากเศษอาหารในครัวเรือน หัวปลา และเศษหญ้าวัชพืชในพื้นที่ และแกลบที่ได้จากการสีข้าว เพื่อใช้ปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น มีสระเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งในสระเลี้ยงปลากินพืช มีการปลูกพืชชนิดต่างๆ ใช้วิธีแบบ 4 ชั้นในการเพาะปลูกพืช คือ ชั้นที่ 1 ปลูกพืชให้หัว เช่น เผือก มัน สาเก ชั้นที่ 2 ปลูกพืชคลุมดิน เช่น ชะพลู ข่า กระวาน ชั้นที่ 3 ปลูกพืชไม้เลื้อย เช่น บวบ พริกไทย และชั้นที่ 4 ปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ไม้ไผ่ ระกำ เป็นต้น เพื่อให้พันธุ์พืชเจริญเติบโตแบบอิงอาศัยซึ่งกันและกัน

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 3 ธันวาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15921

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 76.30

Ad Value: 95,375

PRValue (x3): 286,125

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สกูปพิเศษ: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ผลิต บริโภค เหลือแบ่ง...



ตามแนวทางสวนสมรมภูมิปัญญา  
ท้องถิ่นของเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้  
เมื่ออดีต นอกจากนี้ยังปลูกหญ้า  
แฝกจำหน่ายให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน  
มีรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย

“รู้สึกภูมิใจที่เรามีในหลวง  
รัชกาลที่ 9 พระองค์ได้พระราชทาน  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาให้ประชาชนชาวไทย เพื่อใช้เป็น  
หลักในการดำเนินชีวิตให้มั่นคง  
ไม่เดือดร้อนไม่ว่าสถานการณ์จะ  
เป็นอย่างไร อย่างผมไม่เดือดร้อน  
เลย มีข้าวที่ปลูกเอง ในบ่อก็มีปลา  
หลายชนิดให้เลือกทั้งปลาสร้อย  
ปลานิล ปลาดู ปลาตะเพียน อยากกิน  
ก็ไปตกมาไม่ต้องซื้อ ผักก็มีปลูก  
ริมสระเกือบทุกชนิดที่นิยมกินใน  
ภาคใต้ และหากเราทำตามแนวทาง  
เศรษฐกิจพอเพียง คือการทำ  
แบบพอประมาณ พึ่งพาตนเองได้  
เริ่มต้นจากเล็กไปใหญ่ รู้จักการ  
บริหารจัดการอย่างคุ้มค่า ไม่ลงทุน  
เกินกำลัง ชีวิตก็จะสมบูรณ์ มีกิน  
มีใช้ มีเก็บ อยู่ได้โดยไม่ลำบาก  
รวมทั้งยังได้แบ่งปัน นี่แหละคือ  
ความสุขที่สุดของชีวิต” นายช่วง  
สิงโพล กล่าว





เกษตรวันนี้..... ● ช่วงนี้อากาศเย็นและมีน้ำค้างในตอนเช้า ส่วนช่วงกลางวัน แดดจัดและมีอากาศร้อน เดือนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น ให้เฝ้าสังเกตอาการระบาดของโรคน้ำค้าง มักพบในระยะใบอ่อน เปลี่ยนเป็นใบแก่ อาการที่ใบ เนื้อเยื่อใบเกิดแผลสีเหลืองอ่อน..... ● หากสภาพอากาศในตอนเช้ามีความชื้นสูง ที่ได้ใบด้านตรงข้าม แผลจะพบเชื้อราสาเหตุโรคราสนิมขึ้นฟู ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ถ้าโรครุนแรง ก้านใบมีแผลชำ ใบจะเหลือง เหี่ยว และหลุดร่วง อาการที่ยอด เาอ่อน และมือเกาะ มักพบเชื้อราสนิมขึ้นฟูเป็นกลุ่มปกคลุม ยอดหลุดสั้น เถาและมือเกาะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และแห้ง อาการที่ช่อดอกและผลอ่อน จะพบเชื้อราสนิมขึ้นฟูปกคลุม ทำให้ดอกร่วง ช่อดอกเน่า และผลอ่อนร่วง..... ● หากพบโรคเริ่มระบาดให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลง ปลูกอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก และให้เก็บส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลงไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค หลีกเลี่ยงการตัดแต่งกิ่งในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศมีความชื้นสูง หรือช่วงที่ฝนตกชุก เพราะโรคจะระบาดรวดเร็วและรุนแรง..... ●

นายกะหล่ำปลี



## 'ส้มแก้ว'เมืองแม่กลองที่ผู้บริโภครอคอยเริ่มให้ผลผลิตแล้ว



“ส้มแก้ว” ซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้จัก เพราะมีที่ จ.สมุทรสงครามเพียงแห่งเดียว ช่วงนี้กำลังให้ผลผลิต เกษตรกรเริ่มนำออกขายสร้างรายได้รับปีใหม่กันอย่างคึกคัก จ.สมุทรสงครามนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ และลิ้นจี่พันธุ์คอม ที่ให้รสชาติดีเยี่ยมแล้ว ยังเป็นแหล่ง กำเนิดของผลไม้อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งให้ผลผลิตเพียงแต่ปีละครั้ง และมีพื้นที่เพาะปลูกเพียงแค่ไม่เกิน 100 ไร่ นั่นก็คือ “ส้มแก้ว”

นางพวงทอง พวงสวัสดิ์ อายุ 56 ปี เจ้าของสวนส้มแก้ว ใน ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามบอกว่า ตนปลูกส้มแก้ว 20 กว่าต้นมากกว่า 30 ปีแล้ว ให้ผลผลิตทุกปี และถือเป็นทรัพย์สินในดินของ จ.สมุทรสงครามอย่างแท้จริง เนื่องจากสภาพดินเป็นดินเหนียวปนร่วนที่เกิดจากกระแสน้ำที่พัดพาตะกอนของน้ำเหนือมาทับถมและน้ำที่จัดทำให้มีธาตุอินทรีย์วัตถุอุดมสมบูรณ์ และ ต.บางสะแก ถือเป็นแหล่งปลูกส้มแก้วที่ให้ผลผลิตและรสชาติที่ดีมาก

การปลูกส้มแก้วให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น นางพวงทอง บอกว่า ให้นำกิ่งพันธุ์ที่ได้จากการชำกิ่งมาลงหลุมดินแล้วหมั่นดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพที่ทำขึ้นเอง เมื่อลำต้นโต อายุ 4 ถึง 5 ปีจะเริ่มแทงช่อดอก ต้นที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปจะให้ผลผลิตประมาณ 100-300 ลูกต่อฤดูกาล แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำต้นด้วย และเมื่อผลผลิตได้ขนาดประมาณส้มเขียวหวานให้นำไปบดองแห้งมาห่อผลไว้ ป้องกันหนอน แมลง และผีเสื้อกลางคืน ซึ่งถือเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มักจะมาเจาะผิวส้มเพื่อวางไข่ขยายพันธุ์ ส่งผลทำให้ผิวส้มไม่สวย ขายไม่ได้ราคา นอกจากนี้การห่อผลส้มแก้วด้วยใบตองแห้งยังถือเป็นเคล็ดลับสำคัญเพราะจะทำให้ผิวส้มแก้วออกสีเหลืองทองสวยงาม และยังให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานเรียกว่าทั้งสีส้มและขนาดดูน่ารับประทานอีกด้วย

ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้น เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ราคาขายจากสวน ขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 50-60 บาท และด้วยลักษณะเด่นของส้มแก้วที่มีผลใหญ่ เมื่อแก่ได้ที่ผิวจะออกสีเหลืองทองทั้งผล ปอกเปลือกออกเนื้อส้มก็กรอบใหญ่ เนื้อเยื่อแน่นเยื่อ รสเปรี้ยวอมหวาน ทำให้ผู้บริโภคบางรายนำมาคั้นใส่เกลือเล็กน้อยก็จะได้คุณภาพของวิตามินซีกับแก้วมาดื่มเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย นอกจากนี้ส้มแก้วยังมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย อีกทั้งตามความเชื่อของชาวไทย





# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 3 ธันวาคม 2567

ปีที่: -

ฉบับที่: 27445

หน้า: 10(บน)

Col.Inch: 72.47

Ad Value: 130,446

PRValue (x3): 391,338

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ส้มแก้ว'เมืองแม่กลองที่ผู้บริโภครอคอยเริ่มให้ผลผลิตแล้ว

เพื่อสายจีนยังเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลจึงนิยมนำมาขึ้น  
หิ้งเช่นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วง  
เทศกาลต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน และปีใหม่ เป็นต้น

นายประสิทธิ์ สิงห์หา เกษตร จ.สมุทรสงคราม  
กล่าวว่า แม้ว่าส้มแก้วจะให้ราคาดี แต่ก็น่าเป็นห่วง  
เพราะเกษตรกรไม่ค่อยให้ความสนใจปลูกกันมากนัก  
สังเกตได้จากพื้นที่ปลูกส้มแก้วไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก  
ส้มแก้วให้ผลผลิตเพียงแต่ปีละครั้งและยังต้องดูแล  
เอาใจใส่ทั้งเรื่องปุ๋ย โรค และแมลงมากกว่าส้มโอที่  
ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี อีกทั้งส้มแก้วยังมีต้นทุนสูงใน

การจ้างแรงงานห่อและเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้เกษตรกรบางรายปลูกกันเพียงแต่ตามร่อง  
สวน ปัจจุบันสมุทรสงครามทั้งจังหวัดน่าจะมีพื้นที่ปลูกส้มแก้วไม่เกิน 100 ไร่ มากที่สุดคือ  
ที่ ต.บางสะแก

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเกษตร จ.สมุทรสงครามจะส่งเสริมสนับสนุนชาวสวนให้  
หันมาปลูกส้มแก้วให้มากยิ่งขึ้นเป็นพืชทางเลือกใหม่เพื่อเสริมรายได้โดยปลูกแซมในสวน  
ส้มโอและสวนลิ้นจี่ เพราะแม่จะให้ผลผลิตปีละครั้ง แต่ด้วยรสชาติเป็นที่ถูกใจผู้บริโภคจึง  
ทำให้ราคาจากสวนไม่เคยต่ำกว่ากิโลกรัมละ 50 บาท อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งผลไม้ไร้สต็อกของ  
เมืองแม่กลองที่ผู้บริโภครอคอย.

**มานพ จันทร์ฤกษ์**



# “ข้าวหงษ์ทอง”บุกพรีเมียมต่อเนื่อง ส่งข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูสู่ตลาด

ผู้จัดการรายวัน360 – เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง ข้าวสาร ภายใต้แบรนด์ “หงษ์ทอง” เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนผ่าน ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% ตราหงษ์ทอง Limited Edition ประจำปี 2024 ผลผลิตระดับพรีเมียมจากโครงการ “หงษ์ทองนาหยุด” ที่ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษจากเทคโนโลยี “เกษตรอัจฉริยะ” จนกลายเป็นข้าวหอมมะลิที่หอมที่สุดและนุ่มที่สุดในจำนวนจำกัดและมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น

นายกัมปนาท มานะชญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัดเปิดเผยว่า ธุรกิจข้าวไทยยังคงมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะในตลาดพรีเมียมอย่างข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งได้รับการยอมรับในคุณภาพระดับโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจข้าวต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น การแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นการปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ตอบโจทย์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างยั่งยืน เช่น ข้าวออร์แกนิก ข้าวลดน้ำตาล ผลิตรักสุขภาพที่ง่ายต่อการบริโภค และการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาดพรีเมียม จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจข้าวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

“ผู้บริโภคยุคนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความยั่งยืน หงษ์ทองได้พัฒนาข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% ตราหงษ์ทอง Limited Edition ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านรสชาติและกลิ่นหอม แต่ยังใส่ใจในแหล่งที่มาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนากระบวนการผลิต ภายใต้โครงการหงษ์ทองนาหยุด ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวจากระบบท่วมน้ำแบบเดิม มาสู่กระบวนการนาหยุด ที่ช่วยลด

ต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้ต้นข้าวแตกกอได้ดี ลดการใช้ปุ๋ย และช่วยให้ต้นข้าวเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมควบคุมคุณภาพด้วยการใช้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ที่ผ่านการคัดเลือกและวิจัยมากกว่า 15 ปี”

นอกจากนี้ หงษ์ทองยังได้นำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เข้ามาช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแปลงนาในทุกขั้นตอน โดยข้อมูลที่ได้รับจากระบบสามารถช่วยให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ได้ข้าวหอมมะลิที่มีความพิเศษทั้งด้านกลิ่นหอมที่โดดเด่นและเนื้อสัมผัสที่นุ่มลิ้นที่สุด ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงในราคาประหยัด รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี และการรับซื้อผลผลิตในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปถึง 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในปีการผลิต 2567/68 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 35,100 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 15% และมีการสนับสนุนทางการเงินรวมกว่า 21 ล้านบาท ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้ที่มั่นคงอย่างแท้จริง”

ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ความใส่ใจในคุณภาพและที่มาของสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ หงษ์ทองจึงมุ่งใช้กลยุทธ์ “สินค้าแทนคุณค่า” โดยมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นแค่ข้าวหอมมะลิ แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความใส่ใจและความตั้งใจของผู้บริโภคในการเลือกสิ่งที่ดีให้กับครอบครัว

“ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% ตราหงษ์ทอง Limited Edition สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของหงษ์ทองในการสร้างความยั่งยืน ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า การส่งเสริมเกษตรกร และการยกระดับมาตรฐานข้าวไทย

เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำในตลาดข้าวระดับโลกต่อไป ในปี 2024 นี้ หงษ์ทองยังคงเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดพรีเมียม และขยายฐานผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเสนอสินค้าคุณภาพและการสนับสนุนเกษตรกรผ่านโครงการที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทสามารถรักษายอดขายได้อย่างแข็งแกร่ง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดข้าวพรีเมียมของไทย แม้ว่าจะมีการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายอื่นและปัจจัยเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รายได้ของตลาดในประเทศยังมีการเติบโตขึ้นประมาณ 3% ซึ่งสะท้อนถึงการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคต่อสินค้าและการทำตลาดของเรา ส่วนในปี 2025 หงษ์ทองจะมุ่งขยายฐานลูกค้าภายในประเทศ โดยพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุขภาพ พร้อมขยายช่องทางกระจายจำหน่ายผ่านร้านค้าชุมชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภค ตั้งแต่ให้รายได้ในตลาดในประเทศเติบโตไม่น้อยกว่า 5% ผ่านการเน้นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น” นายกัมปนาทกล่าว

ข้าวหงษ์ทอง ไม่ได้เป็นเพียงข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเท่านั้น แต่คือความใส่ใจที่ส่งมอบให้กับทุกครอบครัวในช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดของปี ด้วยคุณภาพที่โดดเด่น กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และสัมผัสที่นุ่มละมุนทุกกระบวนการผลิตสะท้อนถึงความตั้งใจในความยั่งยืนและการพัฒนาชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริง หนึ่งในปีเพียงครั้งเดียว ความพิเศษนี้จึงไม่ควรพลาดสำหรับทุกครอบครัวที่ต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู 100% ตราหงษ์ทอง Limited Edition มีจำหน่ายแล้ว ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป และช่องทางออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ข้าวหงษ์ทอง, TikTok Shop, Shopee และ Lazada.